



21 สิงหาคม 2558 หน้า 13

กยท.เปิดบ้านถกชาวสวนยาง วางแผนหนูนวิสาหกิจชุมชน

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กยท. มีนโยบายพร้อมให้การสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ในเรื่องของการลงทุนแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งการนำน้ำยางไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางเพื่อเพิ่มมูลค่านั้นนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งภาคเกษตรกรผู้ผลิต และภาคอุตสาหกรรมควบคู่กัน ซึ่งขณะนี้ กยท. อยู่ระหว่างการนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารการยางแห่งประเทศไทย พิจารณากำหนดระเบียบข้อบังคับและวิธีการนำเงินไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเต็มที่เพื่อนำเสนอกณะรัฐมนตรีต่อไปตามนโยบายรัฐเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางอย่างเร่งด่วน ทั้งในเรื่องของการปลูกแทน การจัดสวัสดิการแก่พี่น้องชาวสวนยาง การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรวมถึงงานวิจัยต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบยางพาราของไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่ กยท. ต้องบริหารจัดการตามภารกิจหน้าที่ในการดูแลพี่น้องชาวสวนยางทั่วประเทศ

นายวีระศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้ กยท. ต้องเร่งดำเนินการวาระเร่งด่วน เพื่อวางโครงสร้างและจัดบุคลากรให้ลงตัว เพื่อบริหาร กยท. ได้อย่างเต็มกำลัง

สอดคล้องกับการกิจทั้งหมดตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ทั้งในด้านการปลูก การแปรรูปและอุตสาหกรรม รวมถึงตลาดยาง และให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านยางพาราในภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบ โดยหลักการสำคัญ กยท. ต้องการให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางมีส่วนร่วมบริหารจัดการ กยท. ให้เป็นหน่วยงานเพื่อพี่น้องเกษตรกรอย่างแท้จริง

ด้านนายมนัส บุญพัฒน์ ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขายและแปรรูปน้ำยาง ซึ่งทางกลุ่มต้องการเข้าร่วมโครงการเงินกู้ 5,000 ล้านบาท ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางซึ่งกฎหมายเดิมนั้นไม่รองรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการเข้าร่วมโครงการอย่างไรก็ตาม ทางกรมฯ ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือและมีมติเห็นชอบให้มีการเพิ่มกลุ่มสถาบันเกษตรกรที่เป็นวิสาหกิจชุมชนให้สามารถเข้าร่วมโครงการ 5,000 ล้านบาท กับ ธ.ก.ส. ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จึงถือโอกาสนี้ ขอฝากให้ กยท. สนับสนุนกลุ่มด้วยอีกทางหนึ่ง



21 สิงหาคม 2558 หน้า 10



●● “บอกล่ ชาวเกษตร” ประจำวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 “สองเกลอ” ทำหน้าที่หอบข่าวในแวดวงการเกษตรมาเล่ากัน เช่นเดิม ก่อนอื่น สองเกลอ ขอแสดงความยินดีแก่ สมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ประชุมนัดแรก ณ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา เลือกให้หนึ่งประธานชั่วคราว และที่ประชุมในครั้งนี้อย่างตั้งอนุกรรมการ 5 ชุดรวด เพื่อเร่งขับเคลื่อน กยท. ทำงาน แก้ปัญหายาง ช่วยเกษตรกรชาวสวนยางต่อไป

●● พูดถึงสมชาย ชาญณรงค์กุล นักข่าวสายเกษตรย่อมรู้จักเป็นอย่างดี ถือเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพคนหนึ่งของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ที่ทำงานเชิงรุกได้เป็นอย่างดี แต่บ้านเราเป็นที่ทราบกันดีว่า ทำงานเก่งอย่างเดียวเป็นใหญ่ไม่ได้ ถ้าไม่สนองการเมือง สุดท้ายต้องถูกย้าย อย่างกระทรวงเกษตรฯ ก็เป็นอีกกระทรวงหนึ่งที่ถูกพรรคการเมืองครอบงำและผูกขาดมาตลอดนับสิบๆ ปี การทำงานของราชการอยู่ด้วยความอึดอัด แม้การย้ายข้าราชการระดับเกษตรอำเภอจะต้องส่งรายชื่อให้ผู้มีอำนาจในพรรคตรวจสอบก่อน

●● ตอนนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ปลอดพรรคการเมืองกันแล้ว มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ระดับอธิบดีหลายกรมที่จะเกษียณอายุในสิ้นเดือนกันยายนี่ บรรดาข้าราชการผู้ได้บังคับบัญชากำลังรอลุ้นว่าใครจะมาเป็นนายของตัวเอง สองเกลอ มองว่า ในส่วนของสำนักปลัดกระทรวงเกษตรฯ ผู้บริหารเก่งกระจุกอยู่ด้วย



สมชาย ชาญณรงค์กุล

กัน ไม่ว่าจะป็น **ชวลิตร์ ชูจร** ปลัดกระทรวง และรองปลัดอีก 2 คน “**สมชาย ชาญณรงค์กุล** และ**ดร.วิมล จันทโรทัย**” ล้วนแต่เป็นคนที่มีฝีมือ น่าจะกระจายไปยังกรมต่างๆ บ้าง

●● เปิดเรียบร้อยแล้วตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ที่ขยายจากเลียบบคลองผดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาล ไปยังสี่มุมเมือง ประเดิม ณ กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม-16 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. โดยมีกรมชลประทาน และกรมปศุสัตว์ เป็นเจ้าภาพหลัก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร และผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้โดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดงานของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 8 อีกด้วย



21 สิงหาคม 2558 หน้า 22

ขอนแก่นกระตุ้นชาวสวนยางทำอาชีพเสริม

นายโกศล บุญคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) จังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติงานใน กิจการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เปิด เผยว่า สกย.จังหวัดขอนแก่นได้สนับสนุนให้ เกษตรกรชาวสวนยางประกอบอาชีพเสริม ภายใต้อำนาจหน้าที่ของ สกย. ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ชุมชน สนับสนุนการรวมตัว และส่งเสริมการ พัฒนาเศรษฐกิจภายในชุมชน รวมทั้งยังช่วย เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในช่วงที่ราคายางพารา ตกต่ำหรือสวนยางที่ยังไม่เปิดกรีด

โดย สกย.จะให้เงินสนับสนุนรายละ ไม่เกิน 50,000 บาท พร้อมจัดฝึกอบรมในการ ทำอาชีพเสริมให้อีก ซึ่งขณะนี้ได้นำร่อง เข้าไปดำเนินการที่หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 11 บ้านตอประจักษ์ ตำบลคูนสาธ อำเภอ กระนวน จังหวัดขอนแก่น ปรากฏว่าประสบ ผลสำเร็จอย่างน่าพอใจ ทำให้เกษตรกรมี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น หมู่ที่ 11 บ้านตอ ประจักษ์ เกษตรกรได้รวมกลุ่มกัน แล้วรับเงิน สนับสนุนจาก สกย. ตามโครงการไปประกอบ อาชีพเสริมในรูปแบบกลุ่ม เช่น กลุ่มผักสวน คริวตามฤดูกาล กลุ่มเลี้ยงหมูขุน กลุ่มเลี้ยง ไก่ไข่ และกลุ่มปลาหนึ่ง เป็นต้น ซึ่งจาก ความสำเร็จของพื้นที่แห่งนี้จะมีการขยายผล ไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ ที่มีความสนใจจะทำ อาชีพเสริมต่อไป.



กยท. ประชุมบอร์ดนัดแรก รองปลัด กษ. สมชาย ชาญณรงค์กุล นั่งประธานชั่วคราว ตั้ง
อนุกรรมการ 5 ชุดรวด เร่งขับเคลื่อน **กยท.** ทำงาน แก้ปัญหายาง ช่วยเกษตรกร

- ThaiPR.net 20 ส.ค. 2558

กรุงเทพฯ--20 ส.ค.--กองประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

กยท. ประชุมบอร์ดนัดแรก เลือกรองปลัด กษ. สมชาย ชาญณรงค์กุล นั่งประธานชั่วคราว ตั้งอนุกรรมการ 5
ชุดรวด ย้ำกรอบเวลาทำงานต้องเสร็จตามเรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนด เร่งขับเคลื่อน **กยท.** ทำงานแก้ปัญหายาง
ช่วยเกษตรกร

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ได้ประชุมนัดแรก ณ การยาง
แห่งประเทศไทย (**กยท.**) กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมมีมติให้นายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยชั่วคราว ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 75
พร้อมนัดประชุมคณะกรรมการฯ ทุก 2 สัปดาห์ เพื่อเร่งขับเคลื่อนการทำงานของ **กยท.** ทั้งด้านระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในองค์กรและระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนา
ยางพารา ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับตั้งแต่มีพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 จัดตั้ง
กยท. ขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 5 ชุด ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการพิจารณา
คำตอบแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยชั่วคราว / คณะอนุกรรมการด้านการจัดการโครงสร้าง องค์กร
ตำแหน่ง และอัตรากำลังของการยางแห่งประเทศไทย / คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินการโอนกิจการ
เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพัน และงบประมาณของกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง องค์กรสวน
ยาง และสถาบันวิจัยยาง ไปเป็นของการยางแห่งประเทศไทย / คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบ
ของการยางแห่งประเทศไทย และคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางของโครงการ
พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มกันชนรักษา
เสถียรภาพราคายาง

ทั้งนี้ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เน้นย้ำกำหนดกรอบเวลาในการ
ทำงานให้แล้วเสร็จตามเรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดไว้ การทำงานต้องชัดเจนและรวดเร็ว เพื่อเร่งขับเคลื่อน **กยท.**
บริหารจัดการงานยางพาราได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ที่จัดตั้งการยางแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรใหม่
เพื่อช่วยเหลือจัดสวัสดิการเกษตรกร และให้ชาวสวนยางมีโอกาสร่วมบริหารจัดการยางพารา ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมและพัฒนากิจการยางพาราของประเทศ



21 สิงหาคม 2558 หน้า 13 (1)

ว่าที่คณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 3	
ตำแหน่ง/กระทรวง	ผู้ดำรงตำแหน่ง
นายกรัฐมนตรี	1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รองนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี	2. พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร 3. นายวิษณุ เครืองาม 4. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง 5. พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย 6. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	7. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล 8. นายสุวัพันธุ์ ดันยวรรธนะ
รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม รมช.กลาโหม	9. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 10. พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร
รมว.คลัง รมช.คลัง	11. นายอภิศักดิ์ ดันดิวงษ์ 12. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
รมว.การต่างประเทศ	13. นายดอน ปรมัตถ์วินัย
รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา	14. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	15. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รมว.เกษตรและสหกรณ์	16. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รมว.คมนาคม รมช.คมนาคม	17. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 18. นายอมสิน ชีวะพฤกษ์
รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	19. พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	20. นายอุดม สาวนายน
รมว.พลังงาน	21. พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์
รมว.พาณิชย์ รมช.พาณิชย์	22. นางอภิรดี ตันตราภรณ์ 23. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
รมว.มหาดไทย รมช.มหาดไทย	24. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 25. นายสุธี มากบุญ
รมว.ยุติธรรม	26. พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา
รมว.แรงงาน	27. พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล
รมว.วัฒนธรรม	28. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	29. นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รมว.ศึกษาธิการ รมช.ศึกษาธิการ รมช.ศึกษาธิการ	30. พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 31. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ 32. นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รมว.สาธารณสุข	33. นายปิยะสกล สกลสัตยาทร
รมว.อุตสาหกรรม	34. นางอรรชกา สีบุญเรือง



21 สิงหาคม 2558 หน้า 13 (2)

คณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 2	
ตำแหน่ง/กระทรวง	ผู้ดำรงตำแหน่ง
นายกรัฐมนตรี	1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รองนายกรัฐมนตรี	2. ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล
รองนายกรัฐมนตรี	3. นายยงยุทธ ยุทธวงศ์
รองนายกรัฐมนตรีและ รว.การต่างประเทศ	4. พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
รองนายกรัฐมนตรี	5. นายวิษณุ เครืองาม
รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	6. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล
รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	7. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
รองนายกรัฐมนตรีและ รว.กลาโหม	8. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รมช.กลาโหม	9. พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร
รมว.คลัง	10. นายสมหมาย ภาษี
รมช.คลัง	11. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
รมช.การต่างประเทศ	12. นายดอน ปรมัตถ์วินัย
รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา	13. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	14. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รมว.เกษตรและสหกรณ์	15. นายปดิพัทธ์ สันติภาดา
รมช.เกษตรและสหกรณ์	16. นายอำนาจ ปะดิเส
รมว.คมนาคม	17. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง
รมช.คมนาคม	18. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	19. พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	20. นายพรชัย รุจิประภา
รมว.พลังงาน	21. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี
รมว.พาณิชย์	22. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รมช.พาณิชย์	23. นางอภิรดี ตันตราภรณ์
รมว.มหาดไทย	24. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รมช.มหาดไทย	25. นายสุธี มากบุญ
รมว.ยุติธรรม	26. พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา
รมว.แรงงาน	27. พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รมว.วัฒนธรรม	28. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	29. นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รมว.ศึกษาธิการ	30. พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รมช.ศึกษาธิการ	31. นายกฤษณพงษ์ กีระติกร
รมช.ศึกษาธิการ	32. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
รมว.สาธารณสุข	33. นายรัชตะ รัชตะนาวิน
รมช.สาธารณสุข	34. นายสมศักดิ์ ชุนห์รัมย์
รมว.อุตสาหกรรม	35. นายจักรมณฑ์ ผาสกุลวิไล



21 สิงหาคม 2558 หน้า 1, 9, 13 (1)

โหรฟันธงปรับครม. ไม่ฟันวิบากกรรม

สมคิดคุมเศรษฐกิจ “บักตู๋” ไซปมปรับ ครม. ดึง “สมคิด” ร่วมทีม อ่างประชาชนเรียกร้องแก้ รื้อให้ปรับทีม

♦ อ่านต่อหน้า 9

ปรับครม. □ ต่อจากหน้า 1

เศรษฐกิจ รับคืนคนหลุดตำแหน่ง รับตำแหน่งที่ปรึกษา ชันทุกคนทำงานหนัก ออกมาให้พักผ่อน ไม่ถือคนมีความบกพร่อง เป็ดโผ “ประยุทธ์ 3” ดึง “บักจิ้น-บักเข้” ขึ้นรองนายกฯ “ดอน” เลื่อนเป็นรมว.การต่างประเทศ “บักเจี๊ยบ” เหลือเพียงรองนายกฯ “หม่อมอ้อย” ถูกเขี่ยคาดปมขัดแย้งในสธ. “อนันตพร” นั่งรมว.พลังงาน “วิษณุ” ผេขกรม.หลายคนเข้าใจถูกปรับย้ายตำแหน่ง บอกใครไม่สะดวกใจเป็นที่ปรึกษาคุณนอกรอบนายกฯได้ “หม่อมอ้อย” ถิ่นขอทำงานจนมากที่สุดท้าย ระบุทำไทมานานแล้ว เบาะทำพร้อมรับตำแหน่งที่ปรึกษา ยอมรับรัฐมนตรีบางคนทำใจไม่ได้ เพราะหลายคนไม่รู้ตัวมาก่อน ด้าน “พท.” ได้ที่ข่มขี้ ี่ปรับครม.แสดงถึงความล้มเหลวทางศก. อย่างชัดเจน ถาม “สมคิด” จะแก้ศก.อย่างไรในภาวะการเมืองที่ไม่เป็นปชต. ขณะที่ “โหรชื่อดัง” ฟันธงปรับครม.ใหม่ไม่มีอะไรดีขึ้น เหตุควงเมืองไทยตกวิบากกรรม

□ เจงปมปรับครม.

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ที่กรมการขนส่งทหารบก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ว่า ปรับหมุนเวียน มีคนใหม่เข้ามา ซึ่งในการปรับ ครม.ไม่ได้ถือว่าคนเหล่านั้นบกพร่อง แต่ท่านเหล่านั้นได้เริ่มต้นให้เราแล้วที่ผ่านมามีงานหนัก ออกมาให้พักผ่อนและมาเป็นที่ปรึกษาแทน ทุกคนก็ตอบรับ อย่างไรก็ตามมีการปรับครม. เกือบ 20 ตำแหน่ง เมื่อถามว่าคาดหวังกับทีมเศรษฐกิจชุดใหม่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ประชาชนเรียกร้องมา การปรับไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล แต่อยู่ที่

อนาคตข้างหน้า และสภาวะแวดล้อม

□ “หม่อมอ้อย” ไร่ปัญหา

เมื่อถามถึงนายสมคิด จาคูศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา คสช. นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายสมคิดอยู่ในคณะที่ปรึกษาแต่แรกอยู่แล้ว ก็ปรับใหม่สลับตำแหน่งกัน โดยให้ ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ มาเป็นที่ปรึกษา ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไร ซึ่งให้เลขฯ ครม. พุดคุยกับรัฐมนตรี ทุกคนยินดีที่จะมาเป็นที่ปรึกษา โดยการปรับ ครม.เศรษฐกิจทั้งหมด ตนเป็นคนตัดสินใจเอง เมื่อถามว่ามีทหารเข้ามาทำหน้าที่ใน ครม.หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ทำไม่เกลียดทหารหรืออย่างไร มีนิดหน่อยในกระทรวงที่มีความจำเป็น ฝ่ายความมั่นคงยังมีทหารอยู่ ส่วนนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย ก็ยังอยู่ นายชงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านสังคม จะปรับให้มาเป็นที่ปรึกษา ส่วน พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีด้านต่างประเทศยังอยู่ในตำแหน่งเดิม ขณะเดียวกันตำแหน่ง รมว.การต่างประเทศ ให้คนในกระทรวงขึ้นมา

□ ครม.ใหม่ทำงานหนัก

เมื่อถามถึง พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็น รมว.พลังงาน นายกฯ กล่าวว่า อามาจากไหน ไม่รู้ลืมไปแล้ว ขอให้รอการโปรดเกล้าฯ มีความคาดหวังกับ ครม.ชุดใหม่อย่างไร พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ไม่คาดหวังแล้วจะตั้งทำไม ทั้งหมดขึ้นอยู่กับคน การปฏิรูประยะที่ 1 ปัญหาเยอะ ครม.ชุดเก่าแก้ปัญหาให้ วันนี้อยู่จึงต้องมาลงรายละเอียดในระยะที่ 2 ซึ่งอาจจะเห็นดีเห็นชอบและเร่งรีบตามกรอบเวลารัฐธรรมนูญ ซึ่งใช้เวลาเหลือแค่นี้กว่า คนเชื่อว่า ครม.ชุด

ใหม่ทำงานหนักกว่าชุดแรก เพราะจะให้ทำเรื่องการปฏิรูปด้วย

□ รอรับไผ่ย้ายทหาร

พล.อ.ประยุทธ์ ชี้กล่าวว่า ถึงบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารระดับนายพลว่า ยังไม่ได้ส่งมาจากกระทรวงกลาโหม แต่หาหรือกันในคณะกรรมการของกระทรวงกลาโหมแล้ว เมื่อถามว่า ใครเป็น ผบ.ทบ. นายกฯ กล่าวว่า ยังไม่รู้ ไม่ได้เป็นคณะกรรมการกลาโหม แต่ได้เห็นโยกย้ายไปหมดแล้ว เพราะ ผบ.เหล่าทัพก็หาหรือและส่งชื่อขึ้นมาแล้วเมื่อถามว่าจะพูดเกล้าฯ ได้เมื่อใด นายกฯ กล่าวว่า ต้องรอกระทรวงกลาโหมส่งมาก่อน

□ ปลัดชาวบ้านหนุนสู้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์เป็นประธานในพิธีบวงสรวง และมหาราชินศาลาภิรมย์ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์แห่งสยาม โดย พล.อ.ประยุทธ์ได้ทักทายกับประชาชนจำนวนมากที่มาร่วมพิธี ซึ่งส่วนใหญ่ได้ให้กำลังใจ และบอกให้สู้ ๆ พร้อมกับไปขอถ่ายภาพร่วมกับ พล.อ.ประยุทธ์ เพื่อเป็นที่ระลึก เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า การที่ประชาชนได้ให้กำลังใจจำนวนมากทำให้มีกำลังใจขึ้นหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ก็มีกำลังใจในการทำงาน ในช่วงเวลาที่เรายังมีปัญหาอยู่ ต้องขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ คนที่ยังสู้และพร้อมที่จะแก้ปัญหา

□ อดีตรมต.รับบทไค้ช

ด้าน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ กล่าวถึงบรรยากาศการประชุมครม. เมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมาว่า พล.อ.ประยุทธ์เป็นผู้แจ้งเรื่องการปรับ ครม. โดยระบุว่าข่าวปรับ ครม. ออกมาหลายครั้ง หากไม่พูดอะไรก็จะหาว่าไม่บอกกล่าว และได้มีเรื่องนี้กับบั้งลมพูด เมื่อวันที่ 17 ส.ค. ขณะเดียวกันนายกฯ ได้ขอบคุณรัฐมนตรีทุกคน ไม่ว่าจะอยู่หรือไม่ หรือสลับกระทรวง เพราะรัฐมนตรีทุกคนก็เกี่ยวกัน และขอเชิญรัฐมนตรีที่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งมาเป็นที่ปรึกษา เพราะมีภารกิจให้ทำ และย้ำว่าเคยเป็นผู้ล่ามมา ก็เปลี่ยนไปเป็นบทไค้ชบ้าง เพื่อจะได้ช่วยคนใหม่ที่เข้ามาดำรงตำแหน่ง

“นายกฯ ย้ำว่าไม่มีผู้ใดออกไปโดยความคิด ไม่มีความขุนข้องหมองใจอะไรทั้งสิ้น



21 สิงหาคม 2558 หน้า 1, 9, 13 (2)

ไม่มีใครปฏิบัติงานหย่อนประสิทธิภาพ ซึ่งเห็นว่า ครม.หลายคนก็เข้าใจ เห็นนั่งพักหน้าจิก ๆ หลายคน” นายวิษณุ กล่าว

□ ต้องปรับแนวการทำงาน

เมื่อถามว่าการปรับ ครม.จะทำให้สภาพการณ์ของรัฐบาลดีขึ้นหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า “ควรตอบเมื่อเห็นรายชื่อ ผมก็พอจะและระคายอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ควรพูดไป เพราะพูดไปอาจจะไม่จริง อาจจะไม่ถูก ซึ่งเรื่องภาพรวมพูดยาก แต่นายกฯ มีความตั้งใจอยู่แล้ว เพราะนายกฯ เริ่มประโยคว่าผมมีความจำเป็นที่ต้องปรับเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามความต้องการของประชาชน เป็นไปตามนโยบายและที่สำคัญได้ลองวิธีการทำงานมาแบบหนึ่งแล้ว ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนวิธีทำงานอีกแบบ แต่นโยบายยังแบบเดิมเพราะเป็นรัฐบาลเดียวกันแต่วิธีทำงานอาจจะแตกต่างกัน” เมื่อถามว่าข่าวที่ออกมาจะปรับด้านเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่ นายวิษณุกล่าวว่า “ผมว่าปรับหมดทุกด้าน แต่ไม่ใช่ทุกคน” เมื่อถามว่ายังดำรงตำแหน่งเดิมอยู่หรือไม่ นายวิษณุเงิบสักระยะก่อนตอบว่า “รอไปเก็บ แต่คงไม่เก็บเพราะผลออกมาไม่ถูก” เมื่อถามว่าแสดงว่าบนแท็บเล็ตก็คิดสิทธิ์ว่าอยากออกจาก ครม. นายวิษณุ ตอบเพียงว่า “แสดงว่ายังไม่คิดสิทธิ์”

□ แจงข้อคิดโหมมต.

ขณะที่ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวว่ารายชื่อคนอยู่ในตำแหน่ง รว.มหาดไทยว่า นายกฯ ไม่เคยพูดเรื่องนี้กับคน ก่อนเข้ามาเป็น รว.ยุติธรรม บอกกับนายกฯ แล้วว่า อยากเป็นทหารอยากทำงานความมั่นคงมากกว่า

ด้านพล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงกรณีที่มีชื่อคิดโหมมต.ชุดใหม่ว่า เป็นการพิจารณาของนายกฯ แต่ยอมรับมีการเรียกไปพูดคุยกันจริง แต่เป็นการให้กำลังใจกัน หากจะได้รับการเลือก ก็เป็นเรื่องที่เขาเห็นผลงานเรา เพราะตอนนี้เราก็อำหลายอย่าง ทั้งทำงานเป็นประธาน คตร. และสมาชิก สนช.

โฉมหน้าวาทิ คณะรัฐมนตรี ชุดใหม่...

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ	พล.อ.ธนศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกฯ	พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกฯ	
พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกฯ	อภิศักดิ์ ตันติวงษ์ รมว.คลัง	ดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ	พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ
อาคม เต็มพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม	อมสิน ชิวะพุกษ์ รมช.คมนาคม	พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรฯ	อุตตม สาวนายน รมว.ไอซีที
พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน	อภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์	สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.พาณิชย์	พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาฯ	ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาฯ	ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข	ธรรมา สันบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม



21 สิงหาคม 2558 หน้า 1, 9, 13 (3)

□ “คาร์พงษ์” เล่นมุก

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ภายหลังพล.อ.ประยุทธ์ นำรายชื่อ ครม.ชุดใหม่ขึ้นทูลเกล้าฯ ว่าในช่วงเช้า พล.อ.คาร์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีส่วนในการปรับย้ายไปเป็น รัฐมนตรีว่าการ ได้เป็นประธานการประชุมบอร์ดบริหารของผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรฯ ซึ่งมีขึ้นในทุกวันพุธของสัปดาห์ ทั้งนี้ก่อนที่ พล.อ.คาร์พงษ์ จะมาถึงห้องประชุมบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักโดยบรรดาผู้บริหารได้มีการพูดคุยกันถึงโครงการปรับครม.ชุดใหม่ โดยเฉพาะกรณีที่มีรายชื่อ พล.อ.คาร์พงษ์ อยู่ในโศกที่ตรงถูกปรับย้ายด้วย ต่อมาเมื่อ พล.อ.คาร์พงษ์เดินมาถึงห้องประชุมด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม พร้อมกล่าวกับบรรดาผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรฯ ว่า “เป็นอย่างไรกันบ้างนักเรียนทุกคน” เรียกเสียงหัวเราะจากที่ประชุมอย่างมาก จากนั้นที่ประชุมได้สอบถาม พล.อ.คาร์พงษ์ ว่าจะย้ายไปอยู่กระทรวงศึกษาธิการจริงหรือไม่ ซึ่ง พล.อ.คาร์พงษ์ ตอบว่า การจัดทำไต่สวน ย้าย ครม.นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ดำเนินการ ตนไม่ทราบเรื่อง

□ เปิดโรงแยกนายกฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับรายชื่อครม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือ “บิ๊กตู่” นั้น ตำแหน่งที่สำคัญที่ได้รับการแต่งตั้ง อาทิ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษานายกฯ ขึ้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีแทน ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ที่ถูกปรับออก ขณะที่ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ขยับจาก รัฐมนตรีว่าการ เป็นรองนายกรัฐมนตรี ด้าน พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย จาก รัฐมนตรีว่าการ ขึ้นเป็นรองนายกรัฐมนตรี นายดอน ปรมดีรัตน์ รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศ ขึ้นเป็นรมว.การต่างประเทศ แทน พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ที่เหลือแก่ตำแหน่งรองนายกฯ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ จาก รัฐมนตรีว่าการ เป็น รมว.เกษตรและสหกรณ์ แทนนายปิติพงศ์ พิบุญถิว อยุธยา รมว.เกษตรฯ ที่ถูกปรับออก พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.แรงงาน ไปนั่งรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแทน พล.อ.คาร์พงษ์ รัตนสุวรรณ ที่โยกไปเป็นรมว.ศึกษาธิการ

□ “อภิชาติ” คุมพณ.

ด้านนางอภิชาติ ตันตราภรณ์ รมช.พาณิชย์ ขยับขึ้นเป็น รมว.พาณิชย์ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมช.คมนาคมขึ้นเป็น รมว.คมนาคม นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ ขึ้นเป็น รมว.คลัง แทนนายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง ที่ถูกปรับออกจากตำแหน่ง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นรมว.สาธารณสุข แทน นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ที่ถูกปรับออก เนื่องจากมีกระแสข่าวขัดแย้งกับข้าราชการในกระทรวง พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ เป็น รมว.พลังงาน แทนนายณรงค์ชัย อัครเศรณี ที่พ้นจากรมว.พลังงาน

□ เปิดชื่อรมต.ใหม่

สำหรับรัฐมนตรีที่ถูกปรับเข้ามาใหม่ ได้แก่ นายอรรถพร สิงหวิชัย รมช.คมนาคม นายอดิศัย โพธารามิก เป็น รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นรมช.พาณิชย์ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล เป็น รมว.แรงงาน นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรมช.ศึกษาธิการ นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม ขณะที่รัฐมนตรี ที่ถูกปรับพ้นจากตำแหน่ง อาทิ นายชงยุทธ ยุทธวงศ์ พ้นจาก รองนายกฯ นายอำนาจ ปะดิเส พ้นจาก รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายพรชัย วุฒิสภา พ้นจาก รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายกฤษณพงศ์ กีรติกร พ้นจาก รัฐมนตรีว่าการ นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ พ้นจาก รมช.สาธารณสุข นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช พ้นจาก รมว.อุตสาหกรรม

□ หลายคนทำใจไม่ได้

ส่วน ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการปรับ ครม.ว่า หากถูกปรับออกจาก ครม. ก็มีความพร้อม แต่ขอทำงานจนแก่ที่สุดท้าย เพราะหน้าที่ที่ยังมีอยู่ก็ทำไป โดยในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา นายกฯ ได้พูดเพียงภาพรวม ๆ กว้าง ๆ และทุกคนก็นั่งฟังเฉย ๆ โดยบอกแต่เพียงว่าจะมีการปรับ ครม.เท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมา นายกฯ ไม่เคยพูดส่วนตัวกับตนหรือกับใครก่อนเลย ส่วนที่มัวๆ จะปรับให้ไปเป็นที่ปรึกษานายกฯ นั้น ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าวว่า

ไม่เห็นนายกฯ พูดอะไรกับตน แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็พร้อมเสมอ เมื่อผู้สื่อข่าวได้ถามว่าหลังจากที่ รมต.กระทรวงเศรษฐกิจได้เข้าไปคุยในห้องพักส่วนตัว หลายคนดูหน้าไม่ค่อยดีเท่าไร ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าวว่า อาจเป็นไปได้ เพราะแต่ละคนไม่รู้ตัวมาก่อน เพราะมันเร็วหลายท่านคงทำใจไม่ได้ สำหรับผมทำใจมานานแล้ว ไม่รู้สึกอะไร

□ อ่านต่อหน้า 13

ปรับครม. □ ต่อจากหน้า 9

□ “อำนาจ” ไม่กังวล

นายอำนาจ ปะดิเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์กรณีกระแสข่าวการปรับครม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในการประชุม ครม.ว่า จำเป็นต้องมีการปรับในบางตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม คนที่ถูกปรับออกก็ไม่ได้หายไปไหน ได้มอบหมายให้มาช่วยกันทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษา นายกฯ เมื่อถามว่า มีข่าวว่าไปร่วมปรับทุกขกับบรรดา รมต. ที่มีชื่อถูกปรับออกเมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา นายอำนาจ กล่าวว่า ไม่ใช่ไปปรับทุกข แต่ไปพูดคุยกันว่า จะมีการส่งไม้ต่อให้คนที่เข้าทำงานด้วยวิธีการใด เพื่อจะได้ทำงานได้รวดเร็ว ทั้งนี้ไม่รู้สึกกังวลอะไร และไม่มัวๆ มีสติคิดเต็มร้อยอยู่แล้ว แม้ว่าจะเข้ามาร่วม ครม.หลังคนอื่น 2 เดือน เพราะนายกฯ ย้ำอยู่เสมอว่าทุกปัญหาเป็นเรื่องของทุกคน ไม่ว่าใครก็ต้องร่วมกันแก้ปัญหา

□ “บิ๊กตู่” ละเอียด

กรุงเทพฯ โพล ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ประเมินผลงาน 1 ปีของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” เนื่องจากเดือน ส.ค.นี้ รัฐบาลจะบริหารประเทศครบ 1 ปี โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,053 คน ระหว่างวันที่ 17-18 ส.ค.ที่ผ่านมา พบว่าประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจในการบริหารงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เฉลี่ย 5.94 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งลดลงจากการประเมินการทำงานรอบ 6 เดือนที่ได้ 6.20 คะแนน และรอบ 3 เดือนที่ได้ 6.52 คะแนน โดยการสำรวจครั้งนี้รัฐบาลได้



21 สิงหาคม 2558 หน้า 1, 9, 13 (4)

คะแนนมากที่สุดในด้านการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมาย 6.78 คะแนน และได้คะแนนน้อยที่สุดในด้านเศรษฐกิจ 5.18 คะแนน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในด้านที่มีคะแนนปรับลดลงมากที่สุดคือ ด้านความมั่นคงของประเทศ โดยลดลงจากเดิม 0.64 คะแนน สำหรับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ได้คะแนนเฉลี่ย 7.11 คะแนน ซึ่งลดลงจากการประเมินรอบ 6 เดือน ที่ได้ 7.26 คะแนน และรอบ 3 เดือนที่ได้ 7.43 คะแนน โดยการสำรวจครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้คะแนนมากที่สุดในด้านความเด็ดขาดกล้าตัดสินใจ 7.80 คะแนน และได้คะแนนน้อยที่สุดในด้านความสามารถสร้างสรรค์ผลงาน หรือโครงการใหม่ ๆ 5.82 คะแนน และยังเป็นด้านที่มีคะแนนปรับลดลงมากที่สุด

□ ตอกย้ำแก้ศก.เหลว

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรมว.พลังงาน กล่าวถึงการปรับ ครม.ว่า การปรับเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจทั้งหมดครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลยอมรับความล้มเหลวอย่างชัดเจน แต่ที่น่าห่วงคือสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันอาการหนักกว่าปีที่แล้วที่เริ่มตั้งรัฐบาลมา ทั้งการส่งออกที่ลดลงมาก การลงทุนที่หดหาย และการบริโภคที่อยู่ในระดับต่ำ

“อยากฝากไปถึงนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคนใหม่ให้เร่งแก้ปัญหาสาเหตุหลักเศรษฐกิจที่เสื่อมโทรม อีกทั้งจะเป็นการวัดความสามารถของนายสมคิด ที่ไม่ได้อาศัยชื่อเสียงเดิมของพรรคไทยรักไทย ซึ่งส่วนตัวแล้วยังเชื่อว่า ไม่ว่าใครมาเป็น ครม.เศรษฐกิจ จะเก่งแค่ไหนก็จะไม่สามารถฟื้นเศรษฐกิจได้หากยังแก้ปัญหาหลักเรื่องความเชื่อมั่นของต่างประเทศไม่ได้ และห่วงว่าคนเก่ง ๆ จะเสียนกันหมด” นายพิชัย กล่าว

□ ปรับครม.ไม่ดีขึ้น

ด้าน นายโสรัจจะ นวลอยู่ โหรชื่อดังเจ้าของฉายา “นอศตราคมเมืองไทย” กล่าว

ทำนายถึงอิทธิพลของความฤดูแล้งและดาวพฤหัสบดีเคลื่อนเข้าทับดวงเมืองไทย ตั้งแต่วันที่ 11 และ 12 ก.ค.ที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทั้งการเมือง เศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ การเกิดระเบิดกลางใจเมือง ยังถือว่าเพิ่งเริ่มต้นของความรุนแรง ในช่วงต่อจากนี้จนถึงปี 59-60 ทุกอย่างจะหนักหนาสาหัสกว่านี้มาก ซึ่งการปรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ดูเหมือนว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ต่อไปคล้ายอย่างเดิมไม่มีอะไรดีขึ้น ซึ่งดวงดาวเดินถึงจุดแล้วจริง ๆ มันก่อตัวมาจากตั้งแต่ปีที่แล้ว และจะหนักขึ้นเรื่อย ๆ จากเรื่องเก่า ๆ วงกลมการเมืองวุ่นวายไม่จบเรื่องที่ไม่เคยเกิดจะเกิดใหญ่ขึ้นอย่างคาดไม่ถึง เพราะปัญหาเดิมไม่ได้แก้ จะขัดแย้งมาก ทะเลาะกันปรองดองเกิดยาก ทั้งหมดนี้คือดวงดาวลิขิต ให้น้ำหนักเมืองเราอยู่ในอ่าง

□ โวร้ายรธน.ดีที่สุด

พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช โฆษกคณะกรรมการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า ในวันที่ 25 ส.ค.นี้ ที่โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ที่ทาง สปช.จะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญกับ กมธ.ยกร่างฯ ภายหลังจากที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 22 ส.ค.ไปแล้ว โดยในวันดังกล่าวจะเป็นการหารือภายในไม่เปิดให้สื่อเข้าฟัง ซึ่ง กมธ.ยกร่างฯ จะชี้แจงภาพรวม 1 ชั่วโมง เพื่อให้เห็นพัฒนาการของร่างรัฐธรรมนูญจากร่างแรกจนสู่ร่างสุดท้าย

“ผมมั่นใจว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ดีที่สุดแล้วภายใต้การนำของนายบรรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธาน กมธ.ยกร่างฯ ซึ่งเราตั้งใจทำให้ดีที่สุดและได้ให้คำมั่นต่อสังคมแล้วว่า กมธ.ยกร่างฯ จะทำงานเพื่อชาติ บ้านเมือง ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของใครคนคนหนึ่ง และยืนยันว่าไม่มีกรรมการคนไหนได้ประโยชน์จากการยกร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้” พล.อ.เลิศรัตน์ กล่าว

□ ปิดตีลพอดอำนาจ

เมื่อถามว่า กมธ.ยกร่างฯ จะชี้แจงประเด็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติที่ถูกมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจให้ คสช. กับสมาชิก สปช. อย่างไร พล.อ.เลิศรัตน์ กล่าวยืนยันว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ ไม่ได้มีการกลับมาเพื่อสืบทอดอำนาจ แต่เป็นการกำหนดไว้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ ก็มาในช่วงเปลี่ยนผ่าน 3-5 ปีเท่านั้น เพื่อให้ประเทศไทยถึงทางตัน หลังจากนั้นก็จะมีการเลือกตั้ง รับรองว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะมีอิสระ 100 เปอร์เซ็นต์ และไม่มีข้อจำกัดในการบริหารราชการ

“ดังนั้นอย่าไปคิดว่าจะมีใครขอยกอยู่ในอำนาจต่อ ซึ่งถ้ามีความเรียบร้อย รัฐบาลบริหารประเทศดี ก็ไม่จำเป็นต้องหา” พล.อ.เลิศรัตน์ กล่าว

□ เชื้อรธน.ผ่านฉลุย

ที่รัฐสภา มีการประชุม กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีนายบรรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธาน กมธ.ยกร่างฯ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งวาระการประชุมในระหว่างวันที่ 19-20 ส.ค. 58 คือการชี้แจงการพิจารณาข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญของสมาชิก สปช. จำนวน 8 กลุ่ม และครม. โดยนายสมชัย ฤชุพันธุ์ สมาชิก สปช. ในฐานะตัวแทนกลุ่มเศรษฐกิจ กล่าวภายหลังการเข้ารับฟังคำชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญจาก กมธ.ยกร่างฯ ว่า จากการฟังคำชี้แจงของ กมธ.ยกร่างฯ พอใจที่แก้ไขตามคำขอมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ “ส่วนตัวเชื่อว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะผ่านความเห็นชอบของ สปช. แต่คงต้องไปลุ้นในขั้นการทำประชามติซึ่งไม่มีใครทายได้ว่า จะผ่านหรือไม่”.

21 สิงหาคม 2558 หน้า 3 (1)

เปิดโฉม 'บิกทู3' เสียบ-สลับ19เก้าอี้

หมายเหตุ :
ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. ระบุมีการทูลเกล้าฯ รายชื่อครม. ที่ปรับใหม่เรียบร้อยแล้วนั้น เป็นการปรับเปลี่ยนทั้งสิ้น 19 คน โดยจับสลับตำแหน่ง 9 คน และเป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่ 10 คน หลุดจากตำแหน่ง 11 คน สำหรับการปรับเปลี่ยน 19 ตำแหน่ง คาดว่ามีรายชื่อ ดังนี้

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ



หลังวิกฤตมีอบเหลือง-แดง กลับมามีอีกครั้ง ในฐานะที่ปรึกษา คสช. ขึ้นคุมทีมเศรษฐกิจเต็มตัว

หนึ่งในขุนพลเศรษฐกิจของรัฐบาลทักษิณ เป็นทั้งรมว.คลัง รมว.พาณิชย์ รองนายกฯ

หลัง คมช.ยึดอำนาจปี 2549 ได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ให้เป็นประธานประสานงานด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ต่อมาถูกตัดสิทธิ 5 ปี คดีขูบพรรคไทยรักไทย ก่อนจะร่วมก่อตั้งพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา กับ ประดิษฐ์ภัทรประสิทธิ์ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และกลุ่มชาติพัฒนาของ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ

พล.อ.ประจัน จันตอง รองนายกฯ



แต่มาเจอปัญหาหนักอกอย่างไอเค โอ ก่อนถูกโยกนั่งรองนายกฯ ยังรั้งเก้าอี้หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ คสช.เหมือนเดิม

รองหัวหน้า คสช. นักข่าวเรียก 'บิกจิน' ตท.13 นรท. 20 ทหารนักวิชาการผ่านตำแหน่งสำคัญ เสนาธิการกองบิน 1 กองพลบินที่ 2, ผอ.กองนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ, ผู้ช่วยทูตทหาร

เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เสนาธิการทหารอากาศ ผช.ผบ.ทอ. ปี 2555 ขึ้นเป็น ผบ.ทอ.

หลังยึดอำนาจถูกวางตัวเป็นรมว.คมนาคม ลุยงานหนักตั้งแต่แรกเข้าทำหน้าที่ นอกจากมทรรรมสิ้นความ

สุขให้ประชาชน โครงการ ไฮสปีดเทรนคืบหน้าเต็มลำดับ

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกฯ



เดินสายชี้แจง-เชื่อมสัมพันธ์ต่างชาติ แต่ขาดเหลี่ยมการทูตจนถูกวิจารณ์โดยเฉพาะกรณีกับจีนและเกาหลีเหนือ ปรับกรม.ครั้งนี้เหลือรองนายกฯ เก้าอี้เดียว

บิกเจียบ เป็นตท.12 และจปร. 23 ร่วมรุ่น บิ๊กตู้ พล.อ.ประยุทธ์ 'บิกหนุ่ย' พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

เป็นเหล่าทหารราบ เดิมโตจากกรมทหารราบที่ 21 รอ. (ทหารเสือราชินี) และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จ.ลพบุรี โดยตรง ผู้บังคับบัญชาคนแรกของจก. 90

หลังยึดอำนาจในฐานะรองหัวหน้า คสช. ได้นั่งรองนายกฯ ควบรมว.ต่างประเทศ

แต่ขาดเหลี่ยมการทูตจนถูกวิจารณ์ โดยเฉพาะกรณีกับจีนและเกาหลีเหนือ ปรับกรม.ครั้งนี้เหลือรองนายกฯ เก้าอี้เดียว

21 สิงหาคม 2558 หน้า 3 (2)

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกฯ



‘บักเซี’ เป็นรองหัวหน้ากสช. อีกคนที่ถูกโยกมานั่งรองนายกฯ อดีตรองผบ.ทร. ประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ คร.13 และ นร.70 ผ่านตำแหน่งสำคัญ อาทิ เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ ผู้ช่วยและรองเสนาธิการทหารเรือ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ รองผบ.ทร. และผบ.ทร. ร่วมกับ ‘บักตู’ ยึดอำนาจ ก่อนขึ้นเป็นรมว.ศึกษาธิการ เข้าไปสะสางปัญหาทุจริตที่เรื้อรังมากมายในกระทรวง ถึงเวลาต้องลุยงานด้านการศึกษาก็ต้องเปลี่ยนตัว

พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน



‘บักบี๋’ ตท.13 และ จปร.24 รุ่นน้องคนสนิท ‘บักป้อม’ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่ทำงานใกล้ชิดกันมาตลอด นายทหารเหล่าทหารราบ เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกที่สิงคโปร์ เจ้ากรมข่าวทหารบก ผู้ช่วยผบ.ทบ. รองเสนาธิการทหารบก และเสนาธิการทหารบก ได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดกลาโหม เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2557 จะเกษียณอายุข.นี้ บักป้อมดึงมานั่ง รมว.แรงงาน คาดการประสานแก้ปัญหาแรงงาน ปัญหาค้ามนุษย์จะสิ้นไหล

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน



บักโย่ง ตท.15 จปร.26 เดิมโตจากหน่วยทหารปืนใหญ่ ก่อนย้ายไปสายงานตรวจสอบบัญชี ตั้งแต่หัวหน้าฝ่ายจนเป็นปลัดบัญชีทหารบก หลังรัฐประหารได้รับความไว้วางใจจาก พล.อ.ประยุทธ์ ตั้งเป็นประธานกตร.ตรวจสอบการใช้จ่ายงบภาครัฐ เป็นรองผอ.สปร. ดูแลการบริหารราชการฝ่ายต่างๆ ของ กสช. และหน่วยงานที่ขึ้นตรงหัวหน้ากสช. รวมทั้งเป็นที่ปรึกษานายกฯ ‘บักตู’ วางใจให้มาดูแลเรื่องปฏิรูปพลังงาน

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ



บักหนู่ย ตท.12 รุ่นเดียวกับ ‘บักตู’ พล.อ.ประยุทธ์ เดิมโตจากกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ร.11 รอ.) จนขึ้นเป็นเสช.ทบ. เกษียณในตำแหน่งรองผบ.ทบ. เป็นที่รู้จักช่วงเสื้อแดงชุมนุมปี 2553 เพราะเป็นตัวแทน สอจ.แถลงออกทีวีกรณีกระชახพื้นที่-สลายการชุมนุม นายทหารสายวงศ์ที่ขวัญคนเดียวที่ได้เลื่อนยศ-ตำแหน่ง ในยุคนุรพาพยัคฆ์รุ่งโรจน์ นั่งรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจนบักตูวางใจให้มาเดินเครื่องด้านการศึกษา

ดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ



ลูกหม้อกระทรวงการต่างประเทศและนักการทูตคนดัง เป็นอดีตเอกอัครราชทูตหลายประเทศ ส.ค.2553 ลาออกจากราชการก่อนเกษียณ 1 เดือน ต่อมาในเดือนส.ค. 2557 รัฐบาล กสช. มอบหมายให้ นั่ง รมช.ต่างประเทศ ช่วยงาน พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร สร้างภาพลักษณ์ให้รัฐบาล กสช. 1 ปีที่ผ่านมา รัฐบาล กสช.เผชิญกับแรงกระแทกจากต่างชาติหลายครั้งหลายครา ทำหน้าที่คอยชี้แจง-ประสาน ก่อนได้เลื่อนขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการ

อาคม เต็มพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม



วปอ.รุ่นที่ 46 ลูกหม้อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เคยเป็นผอ.กองวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผน กระทั่งปี 2553 เป็นเลขาธิการ สศช. หลังกสช. ยึดอำนาจ ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่ถลาออกมา รับตำแหน่งรมช.คมนาคม วันนี้ขยับเป็น รมว.คมนาคม ลุยงานโครงการสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้ทันเปิดคออีซี

21 สิงหาคม 2558 หน้า 3 (3)

อรรชกา สีบุญเรือง *รพว.อุตสาหกรรม*



วปอ.ปี 2548 วตท.รุ่นที่ 10 ปี 2553 เคยเป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน กองพัฒนาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทั่งขึ้นเป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตั้งแต่ปี 2551-2555

จากนั้นนั่งรองปลัดอุตสาหกรรม ก่อนโยกเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ค.ศ.2557 ขึ้นเป็นปลัดฯ จะครบเกษียณก.ย.นี้ แต่ต้องสานต่อภารกิจพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่ตลาดโลก

ออมสิน ชีวะพุกษ์ *รพช.คมนาคม*



ลูกหม้อบริษัท ไปรษณีย์ไทย ตั้งแต่ยังไม่แปรรูปในชื่อ กสท. ไล่เต้าจากลูกจ้างชั่วคราว ขึ้นสู่ตำแหน่งสำคัญ หัวหน้าแผนกจัดทำและวิเคราะห์งบประมาณ ผช.ผอ.กองงบประมาณ ผอ.กองงบประมาณ ผอ.ฝ่ายเศรษฐกิจและการเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ กสท. รองผู้ว่าการ รองก.ผจก.ด้านการเงิน ปี 2550 ขึ้นเป็นก.ผจก. หลังพ้นตำแหน่งเอ็มดี ไปรษณีย์ไทย มารับ

หน้าที่ประธานบอร์ด รฟท.ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวกว่า 1 แสนล้านบาท แล่สภาพจนตกต่ำสุดฯ จากคดีข่มขืนฆ่าค.ญ.บนสู่นอน ขึ้นชั้นศาลบงกช.ไม่ยั้งเช่นกัน

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ *รพว.ทส.*



'บักเต้า' ตท.12 และ จปร.2 ขยับจากรองปลัดฯกลาโหมขึ้นนั่งปลัดฯกลาโหมในยุค กสช.พร้อมขึ้นชั้น รพว.แรงงาน

ผลงานการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวมีทั้งเสียงชมและเสียงวิจารณ์ เพราะเกือบจะเป็นขบวนการพิพาทระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน และลามสู่คดีปัญหาขาดแคลนแรงงาน

อีกงานหลักคือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาแก๊บนุซซีที่ไทยต่างชาติจับตา รวมถึงการผลักดันกฎหมาย

ปรับกรม.หนนี้ เปลี่ยนโหมคดูแลคนไปดูแลเรื่องทรัพยากร

อุตตม สาวนายน *รพว.ไอซีที*



เป็น 1 ในทีม think tank ของ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ มาตั้งแต่ยุครัฐบาลทักษิณ โดยนั่งเป็นปริยารมว.คลัง ให้สมคิด เคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ รวมทั้งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์

ยังมีประสบการณ์เป็นผู้บริหารสถาบันการเงินเอกชน รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและอาจารย์ประจำสาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นั่งรพว.ไอซีที รับช่วงต่อจาก พรชัย รุจิประภา เรื่องสัญญา

ดาวเทียม ดิจิตอล อีโคโนมี ที่สำคัญคือการแก้ปัญหาเว็บผิดกฎหมาย

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ *รพว.เกษตรฯ*



ฉายา 'บักมขง' เพื่อนร่วมรุ่น ตท.12 และ จปร.23 ของ 'บักตู้' พล.อ.ประยุทธ์ อีกคน

เป็นนายทหารช่าง อดีตเจ้ากรมการเงินทหารบก รองปลัดบัญชาการทหารบก ผอ.ช่อง 5 ผู้ช่วยเสธ.ทบ. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ผช.ผบ.ทบ. จะเกษียณจากเก้าอี้ รองผบ.ทบ.ในเดือน ก.ย.นี้ และยังเป็นประธานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาล้างหนี้ขาดแดนภาคใต้

หลังรัฐประหาร 22 พ.ค.2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ กสช. และรพว.พาณิชย์

เมื่อรัฐบาลต้องยกเครื่องทีมเศรษฐกิจ ต้องพลิกทางให้มืออาชีพ

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร *รพว.สาธารณสุข*



ได้รับแต่งตั้งเป็น ศ.คลินิกเกียรติคุณอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ปัจจุบันเป็นรองประธานกรรมการบริหารศิริราชมูลนิธิ นายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราชินวิวัฒนา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แพทย์อาสาตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่ปี 2524

นั่งรพว.สาธารณสุข ในช่วงที่ความขัดแย้งรอบปะทุ

21 สิงหาคม 2558 หน้า 3 (4)

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง



เพื่อนร่วมรุ่นเตรียมอุดมฯ รุ่นที่ 33 ของ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และร่วมงานกันมานาน มีประสบการณ์ภาคการเงินการธนาคาร นั่งตำแหน่งสำคัญในสถาบันการเงินและองค์กรต่างๆ อาทิ รองผู้จัดการทั่วไป บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมฯ, กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์, เป็นอดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารกรุงไทย ประธานสมาคมธนาคารอาเซียน ประธานสมาคมธนาคารไทย รวมถึงผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้บริหารไทยออยล์

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ



จิตแพทย์เด็ก ที่คลุกคลีอยู่กับแวดวงการศึกษไทย เป็นผอ.ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ เพื่อขับเคลื่อนปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทย

นั่งเป็นผู้ช่วยรมต.ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ช่วยงานปฏิรูปการศึกษาอยู่แล้ว วันนี้เมื่อรัฐบาลตั้งเป้าสร้างผลงานทางการศึกษา จึงดันขึ้นนั่งเก้าอี้รมช.ศึกษาธิการ ให้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงช่วย พล.อ.ดาว์พงษ์ ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาให้เห็นผล

อภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์



ลูกหม้อกระทรวงพาณิชย์ จับงานการค้าระหว่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะอดีตเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อดีตรับผิดชอบการค้าต่างประเทศ

ประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จึงให้นั่งเก้าอี้รมช.พาณิชย์ ตั้งแต่กรม.บักคู่ 1

วันนี้ยังต้องอาศัยฝีมือเรื่องค้าขายกับต่างชาติ ประกอบกับผลงานที่ผ่านมา จึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นรมว.พาณิชย์

สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.พาณิชย์



จบตรีเกสซกรรมแต่สนใจด้านบริหารธุรกิจ เป็นศิษย์เอกคนหนึ่งของ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์การแข่งขันของประเทศ สมคิด จึงดึงมาช่วยงานด้านนโยบายเศรษฐกิจและการแข่งขันของรัฐบาลทักษิณ 1 หลังรัฐประหาร 2549 กลับมาทำงานวิชาการ ปัจจุบันเป็นผอ. SIGA ของศูนย์การค้าถึงยุค คสช. ร่วมเป็นคณะกรรมการวิสามัญจัดทำวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทยของ สปช. ก่อนขึ้นไบลากออกเพื่อนั่งเก้าอี้รมช.พาณิชย์

21 สิงหาคม 2558 หน้า 3 (1)

จับตาปรับ ครม. มิใช่แค่ทีมสมคิด จับตาทีมประยุทธ์

1 8 สิงหาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้สัมภาษณ์ถึงการปรับ ครม. ว่า

ได้ส่งรายชื่อ ครม.ใหม่ขึ้นทูลเกล้าฯไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รอเพียงการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาเท่านั้น

รายงานข่าวเปิดเผยว่า ในการประชุม ครม. นายกฯแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีความจำเป็นต้องปรับ ครม. เพื่อให้เกิดความเหมาะสมซึ่งรัฐมนตรีแต่ละคนไม่ได้มีปัญหาหรือข้อบกพร่องในการทำงาน

โดยหลังจากนายกฯแจ้งการปรับ ครม. อย่างเป็นทางการชัดเจน ทำให้รัฐมนตรีหลายคนมีสีหน้าอึ้งๆ

แต่บางคนก็พยักหน้าในทำนองเข้าใจ

ส าหรับรายชื่อรัฐมนตรีที่นำขึ้นทูลเกล้าฯ แล้ว ในตำแหน่งรองนายกฯ จะประกอบด้วย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจด้วย และ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ที่พ้นจาก รมว. ต่างประเทศ กับ พล.อ.อ.ประจักษ์ จันทอง ที่พ้นจากตำแหน่ง รมว.คมนาคม



21 สิงหาคม 2558 หน้า 3 (2)

ตำแหน่ง รว.ต่างประเทศ จะขยับ นาย
ดอน ปรมัตถ์วินัย รว.ต่างประเทศ ขึ้นมา
แทน

ตำแหน่ง รว.คมนาคม จะขยับ นาย**อาคม
เต็มพิทยาไพสิฐ** จาก รว.คมนาคม ขึ้นมาแทน
นาย**อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์** กรรมการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ เข้ามาเป็น รว.คลัง
นาง**อภิรดี ตันตราภรณ์** ขยับจาก รว.
พาณิชย์ เป็น รว.พาณิชย์

นาง**อรรชกา สีบุญเรือง** ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็น รว.อุตสาหกรรม

นาย**อุดม สวานายน** อธิการบดี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็น รว.เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)

นาย**สุวิทย์ เหมินทรีย์** นักเศรษฐศาสตร์
จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น รว.พาณิชย์
พล.อ.ดาว์พงษ์ **รัตนสุวรรณ** รว.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
ไปเป็น รว.ศึกษาธิการ

พล.อ.สุรศักดิ์ **กาญจนาวัฒน์** จาก รว.
แรงงาน เป็น รว.ทส.

พล.อ.ศิริชัย **ดิษฐกุล** ปลัดกระทรวง
กลาโหม เป็น รว.แรงงาน

นาย**อมลین ชีวะพุกภัย** เป็น รว.
คมนาคม

นพ.ธีระเกียรติ **เจริญเศรษฐศิลป์** เป็น
รว.ศึกษาธิการ

นพ.ปิยะสกล **สกลสัตยาทร** เป็น รว.
สาธารณสุข

พล.อ.ฉัตรชัย **สาริกัลยะ** จาก รว.
พาณิชย์ โยกไปนั่ง รว.เกษตรและสหกรณ์

พล.อ.อนันตพร **กาญจนาวัฒน์** ประธาน
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) และสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เป็น รว.พลังงาน

โดยรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งประกอบ
ด้วย ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รอง
นายกรัฐมนตรี

นาย**สมหมาย ภาษี** รว.คลัง นาย**ปิ
พงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา** รว.เกษตรและ
สหกรณ์ พล.ร.อ.ณรงค์ **พิพัฒน์นาคย์** รว.
ศึกษาธิการ นาย**พรชัย รุจิประภา** รว.ไอซีที

นาย**ณรงค์ชัย อัครเศรณี** รว.พลังงาน นาย
จักรมณท์ **ผาสกุลนิช** รว.อุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุด พล.อ.ศิริชัย
ได้ยื่นใบลาออกจากปลัดกระทรวงกลาโหม

และ พล.อ.อนันตพรยื่นหนังสือลาออก
จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)แล้ว

การปรับและเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีอย่างน้อย 16
ตำแหน่ง ย่อมมีใช้การ “ปรับเล็ก” แน่แน่นอน
เป็นการปรับใหญ่ที่มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ
การผลักดันงานของรัฐบาล ให้สามารถแปรจาก
นโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ได้มากที่สุด

หลังจากสะกดติดขัดมาเป็นเวลา 1 ปี
แสงไฟฉายจับไปที่การเปลี่ยนแปลง
รัฐมนตรีเศรษฐกิจ จาก “ทีมหม่อมอุ๋ย” เป็น
“ทีมสมคิด” ที่ชัดเจนยิ่ง

เมื่อพิจารณาจากชื่อของนายอภิศักดิ์ นาง
อภิรดี นายอุดม นายสุวิทย์ ที่ตบเท้ากันเข้า
มาอย่างครบหน้า

รวมไปถึงการผลักดันรัฐมนตรีพลเรือนขึ้น
มาแทนรัฐมนตรีสายทหารในกระทรวงการต่าง
ประเทศและกระทรวงคมนาคม

แต่ในความเป็นจริง การบริหารภายในยัง
คงขึ้นตรงและขึ้นต่อ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะ
นายกรัฐมนตรีอย่างชัดเจน

พิสูจน์ได้จากการสลับเปลี่ยนรัฐมนตรี
ทรัพยากรมาเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการ รัฐมนตรี
พาณิชย์ที่รับผิดชอบโครงการน้อยอยู่แล้ว มานั่ง
เป็นรัฐมนตรีเกษตรอย่างเต็มตัว

และการส่ง “มือขวา” อย่าง พล.อ.อนันตพร
ไปนั่งเป็นรัฐมนตรีพลังงาน กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
กับผลประโยชน์มหาศาล

“ทีมประยุทธ์” ต่างหากที่ยังเป็นของแท้
และของจริง

21 สิงหาคม 2558 หน้า 1, 5

“ลม เปลี่ยนทิศ” ...เปิดแนวคิดทีมเศรษฐกิจใหม่ น.5**เปิดแนวคิดทีมเศรษฐกิจใหม่**

หลังร่วมรัฐบาลกันเกือบปี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็ตัดสินใจปรับใหญ่คณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะ ทีมกรมเศรษฐกิจ มีการปรับใหม่หมดเปลี่ยนจาก ทีม “หม่อมอุ๋ย” ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เป็น ทีม ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานที่ปรึกษาเศรษฐกิจนายกรฯ รายชื่อ กรม.ใหม่ นำขึ้นทูลเกล้าฯตั้งแต่วันจันทร์ ผมเขียนบทความล่วงหน้า จึงไม่อาจทราบผลจะทรงโปรดเกล้าฯลงมาวันไหน

แต่รายชื่อ กรม.ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไปจากรายชื่อที่สื่อได้ลงไปแล้วมากนัก

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นรองนายกฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ กุณอภิกสิษฐ์ คณิตวารวศ์ เป็น รัฐมนตรีคลัง ส่วน คุณวิสุทธิ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยคลังยังเหนียวแน่นไม่ถูกปรับ คุณอภิสิทธิ์ ดันตราภรณ์ ขยับจากรัฐมนตรีช่วยขึ้นเป็น รัฐมนตรีพาณิชย์ มี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ทีม ดร.สมคิด เป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ ดร.อุตม สาวนายน ทีม ดร.สมคิด อีกคนเป็น รัฐมนตรีไอซีที และ คุณดอน ปรมัตถ์วินัย ขยับจากรัฐมนตรีช่วยขึ้นเป็น รัฐมนตรีต่างประเทศ ส่วน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีพาณิชย์ ถูกโยกไปเป็น รัฐมนตรีเกษตรฯ

เอาแค่นี้ก่อนนะครับ ส่วนใหญ่เป็นกระทรวงที่ผมเคยเขียนเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ ปรับก่อนหน้านี้ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นกระทรวงที่ต้องออกไป เอรจาก้าชาย เอรจากการเมืองระหว่างประเทศ ต้องใช้คนที่เก่งในการเอรจากการค้าเก่งในการเอรจากาทองการทูต ไม่ใช่ทหารที่ชอบสั่งซ้ายหันขวาหัน ทำให้ การค้า และการทูตไทย ตกเป็นเบี้ยล่างชาวโลกมาตลอด

เมื่อปรับรัฐมนตรีสองกระทรวงนี้แล้ว ผมก็หวังว่า การค้าและการเมืองระหว่างประเทศของไทยจะดีขึ้น คุณอภิสิทธิ์ รัฐมนตรีพาณิชย์ ก็เคยเป็น อธิบดีกรมเอรจากการค้า มาก่อน คุณดอน รัฐมนตรีต่างประเทศ ก็เคยเป็น ทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และ ทูตไทยประจำองค์การสหประชาชาติ มาก่อน

ในการบริหารจัดการ ไม่ว่า บริษัท กองทัพ หรือ รัฐบาล การ Put the right man to the right job เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เป้าหมายจะสำเร็จหรือไม่ก็อยู่ที่ตรงนี้แหละ

วันก่อนผมอ่านประวัติศาสตร์จีนยุคใหม่ได้พูดถึง เทมาเจ้อคัง ผู้ก่อตั้ง พรรคคอมมิวนิสต์จีน ที่ปกครองประเทศจีนมากกว่า 65 ปี จะครบ 66 ปีในวันที่ ตุลาคมนี้ว่า เทมาได้ นำ ตำราพิชัยสงครามของ ซุนจื๊อ มาใช้ เพื่อ เอาชนะจิตใจของประชาชน และ สร้างนโยบายพรรคด้วยมวลชน โดยรวบรวมความคิดเห็นของมวลชนนำมาประมวลเป็นรูปธรรม แล้วส่งคืนสู่ประชาชน ถ้าประชาชนยอมรับ ก็ถือว่าเป็นนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ก็เป็น ประชาธิปไตยอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ผมคิดว่า น่าเลียนแบบ เป็นอย่างยิ่ง

ที่นี้ลองไปดู นโยบายเศรษฐกิจ ของ ทีมเศรษฐกิจใหม่ ที่มี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นหัวหน้าทีม ผมเคยคุยกับ ดร.สมคิด ก่อนหน้านี้และมีความเห็นตรงกันว่า เศรษฐกิจไทยวันนี้ไม่ได้เลวร้ายมากนัก เมื่อดูจากกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน 500 กว่าบริษัท ครั้งปีแรกนี้ยังมีกำไรสุทธิกว่า 440,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเล็กน้อย

แต่ปัญหาใหญ่ก็คือ ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ซ้ำด้วยภัยแล้ง ทำให้ คนข้างล่างไม่มีเงินซื้อเดินด้วย ค่าครองชีพที่แพงอย่างไรเหตุผลสวนทางกับเงินเพื่อค่า และราคาน้ำมันที่ลดลงเกือบเท่าตัว แต่คนข้างบนมีเงิน แต่ไม่มีความมั่นใจในรัฐบาล ถ้าไม่อัปเดตคนข้างล่างให้มีเงิน ใช้จ่ายคนข้างบนก็ไม่มีความมั่นใจเรื่องนี้ผมเคยเขียนลงในคอลัมน์นี้ มาแล้ว นายกฯดู ก็คงเคยอ่านผ่านสายตามาแล้ว

ทันทีที่ ดร.สมคิด เข้ารับตำแหน่ง ผมเชื่อว่าจะมีการ อัปเดตเงินลงสู่รากหญ้าครั้งใหญ่ เพราะวันนี้รัฐบาลมีเงินมากมาย แต่ไม่มีการเบิกจ่าย คัดจัด ที่ สดง. และ กดร.ของ คสช. ที่ผมพยายามเขียนบอก นายกฯดู มาหลายครั้ง แต่ท่านไม่ฟัง

ถ้า นายกฯดู ไม่ยอม ทะลวงจุดอ่อนที่เป็นคอขวด สองช่องนี้ เพื่อให้เงินไหลออกไปสู่เศรษฐกิจรากหญ้าได้ ทีมเศรษฐกิจใหม่ของ ดร.สมคิด ก็เหนื่อยเหมือนกัน.

“ลม เปลี่ยนทิศ”



ไทยบริษัทรubber

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

21 สิงหาคม 2558 หน้า 10





21 สิงหาคม 2558 หน้า 7

เพิ่มมูลค่า'ยางพารา' ทุแปรรูปสร้างรายได้

น.ส.นิสากร จึงเจริญธรรม รองอธิบดีฯ ขึ้น โดยกสอ.ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยบริษัทได้เลือกจะขยายโครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง ในภาคเหนือ ภาคตะวันออก เชียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ จากเดิมดำเนินโครงการพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล สามารถแก้ปัญหายางพาราล้นตลาด และลดการนำเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้งเกษตรกรสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 20-30% ซึ่งได้พัฒนาผู้ประกอบการหลาย ๆ ด้าน เช่น เน้นการแปรรูปยางพารา เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากขึ้น เช่น อุตสาหกรรมยางยืด และยางรัดของ อุตสาหกรรมมือยางทางการแพทย์ อุตสาหกรรมรองเท้าและอุปกรณ์กีฬา ซึ่งส่วนใหญ่อุตสาหกรรมดังกล่าวจะนำเข้าผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพาราจากต่างประเทศ

นางพวงทิพย์ เลิศบรรจง ผู้ประกอบการบริษัท จะนะน้ำยาง ผู้ได้รับการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ กล่าวว่า จะนะน้ำยาง เป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำยางข้น และยางแท่งได้เข้าร่วมโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรม ยาง กบกกสอ. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย ขยายโอกาสทางการตลาด และกลุ่มผู้บริโภคให้กว้าง

ขึ้น โดยกสอ.ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยบริษัทได้เลือกจะขยายโครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง ในภาคเหนือ ภาคตะวันออก เชียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ จากเดิมดำเนินโครงการพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล สามารถแก้ปัญหายางพาราล้นตลาด และลดการนำเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้งเกษตรกรสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 20-30% ซึ่งได้พัฒนาผู้ประกอบการหลาย ๆ ด้าน เช่น เน้นการแปรรูปยางพารา เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากขึ้น เช่น อุตสาหกรรมยางยืด และยางรัดของ อุตสาหกรรมมือยางทางการแพทย์ อุตสาหกรรมรองเท้าและอุปกรณ์กีฬา ซึ่งส่วนใหญ่อุตสาหกรรมดังกล่าวจะนำเข้าผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพาราจากต่างประเทศ

นายวัฒนา เรืองมาก ผู้ประกอบการในกลุ่มสหกรณ์เกษตรกรรัษฎุมิ ผู้ได้รับการพัฒนาด้านวัตถุดิบต้นน้ำ กล่าวว่า สหกรณ์ฯได้เข้าร่วมด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ซึ่งช่วยให้ได้รับความรู้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงาน การวางรูปแบบกระบวนการผลิตที่สามารถช่วยในการลดต้นทุน และศึกษาข้อมูลของตลาดเพื่อนบ้าน และประเทศเป้าหมายอื่น ๆ เพื่อส่งออก โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการศึกษาข้อมูลเพื่อสร้างฐานข้อมูลให้เพียงพอ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กสอ. จะดำเนินโครงการดังกล่าวนี้อย่างต่อเนื่อง.



21 สิงหาคม 2558 หน้า A 7

ร้องรัฐแก้ยางวูบ

ที่ผ่านมาการแก้ปัญหาราคา ยางพาราตกต่ำล้มเหลวสิ้นเชิง เป็น เพราะรัฐบาลแก้ไขไม่ถูกจุดมีแต่ประกาศ นโยบายสวยหรูแต่ไม่ลงมือปฏิบัติ จริงจัง

ล่าสุด นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายชาวสวน ยางพารา และสวนปาล์มแห่ง ประเทศไทย (คยปท.) เรียกร้องให้ รัฐบาลเดินหน้าโครงการสนับสนุน ใช้ยางพาราในประเทศอย่างเป็นทางการ เป็นรูป ธรรม โดยเฉพาะเมกะโปรเจกต์ต่างๆ ที่ต้องการใช้ยาง ซึ่งจะช่วยกระตุ้น ความต้องการภายในประเทศเพิ่ม สูงขึ้น ทำให้ราคายางขยับขึ้นตาม ไปด้วย ดังนั้นไม่จำเป็นต้องส่งออก ออกตลาดโลก

“แนวทางที่รัฐบาลแก้ไขปัญหา ราคายางตกต่ำ ซึ่งทางออกที่ดีที่สุด คือ รัฐบาลต้องสนับสนุนการใช้ยาง ภายในประเทศมากขึ้น เช่น การ

แปรรูปผลิตภัณฑ์ การทำถนนทั้ง ของกระทรวงคมนาคม ของเทศบาล (สท.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และกระทรวงต่างๆ” นาย ไพรัช แจ่มชุม ประธานเครือข่าย ชาวสวนยางจังหวัดพัทลุง เห็นด้วย กับข้อเสนอของนายทศพล

ส่วนนโยบายรัฐบาลจ่ายเงิน ชดเชยเกษตรกรผู้ปลูกสวนยาง ทั่วประเทศไร่ละ 1,000 บาท แต่ไม่ เกิน 25 ไร่/ราย ช่วงที่ผ่านมา นาย ไพรัช ก็ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่ใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริง รวมทั้งโครงการสนับสนุนเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำออกมาช่วยเหลือเกษตรกร เพราะยิ่งจะส่งเสริมให้เกษตรกรติด หนี้สินพะรุงพะรัง ซึ่งปัจจุบัน เกษตรกรติดหนี้จนไม่มีความสามารถ ชำระหนี้เงินกู้จากสหกรณ์และ ธนาคารได้

21 สิงหาคม 2558 หน้า 12

แฉดวง การเงิน

■■ เศรษฐกิจโลกที่ปั่นตัวซ้ำ ส่งผลให้ยักษ์ใหญ่เบอร์สองของโลก อย่างประเทศจีน ถึงกับออกอาการเบ่ล่าสุดต้องออกประกาศลดค่าเงินหยวน เพื่อพยุงเศรษฐกิจ!!! ทำเอาหลายฝ่ายกังวลว่าจะกระทบความสามารถการแข่งขันการส่งออกของไทย แต่สำหรับ บมจ.ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี (FPI) “สมพล ธนาคำรังศักดิ์” กลับยิ้มแก้มปริ...เพราะทำให้ต้นทุนนำเข้าแม่พิมพ์จากจีนลด แถมเงินดอลลาร์ยังแข็งไปกล้าสุดแตะ 35.20 บาท/ดอลลาร์ ทำให้แนวโน้มรายได้ในช่วงครึ่งปีหลังพุ่ง ไม่นับรวมกับต้นทุนพลาสติก



**สุนทรี
เกียรติพงษ์ถาวร**



รินใจ ชاکรพิพัฒน์

ที่ลดลงตามราคาน้ำมันขณะนี้ออเดอร์ในช่วงครึ่งปีหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสาย งานนี้ต้องบอกว่าทั้งเก่งทั้งเฮง...■■ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เคที ซีมิโก้ คงตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ลงไปให้ความรู้การซื้อขายยางพาราฟิวเจอร์ส (RSS3) ในสวน “เปิดตัวการเทรดยางพาราในตลาด TFEX...โอกาสทำกำไรที่ไม่ควรมองข้าม” แบบจัดหนักจัดเต็มกันถึงที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำทีมวิทยากรโดย “รินใจ ชاکรพิพัฒน์” กรรมการผู้จัดการ TFEX และ “สุนทรี เกียรติพงษ์ถาวร” รองกรรมการผู้จัดการ บล. เคที ซีมิโก้ และโค้ชแห่งเว็บไซต์ราคายางคอตคอม งานสัมมนาดี ๆ ที่ชาวสวนยางไม่ควรพลาดที่จะได้รู้จักเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงการลงทุนในยางพาราผู้ที่สนใจลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ www.ktzmico.com หรือ 0-2895-5259-60 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย พบกันได้ที่ห้องเพทาย ชั้น 2 โรงแรมโดมอันดัมพลาซ่า 23 สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. ...■■

เยาวลักษณ์ สมจิตรสกุล



21 สิงหาคม 2558 หน้า 13



เกษตรไทย...ภาวะย้ายอยู่กับที่

บรรดาประเทศในภูมิภาคอาเซียนด้วยกัน ประเทศไทยดูจะมั่นใจว่า “เป็นหนึ่งใน” ไม่ “เป็นสอง” รองใครในทุกๆ ด้าน ก่อนหน้านี้อีก 3-4 ปี เรามักจะได้ยินรัฐบาลในยุคนั้นนั้นประกาศโครงการสร้างไทยให้เป็น “hub” หรือศูนย์กลางในด้านต่างๆ อยู่เสมอ แต่เมื่อเวลาล่วงเลยไป รัฐบาลเปลี่ยนไป การบริหารราชการแผ่นดินของบางรัฐบาลที่ทั้งปัญหา และหนี้สินไว้มากมายมหาศาล คำว่า “hub” ค่อยๆ จางหายไป พร้อมทั้งบรรดานักลงทุนทั้งหลายไม่เว้นแม้แต่นักลงทุนของไทยเอง เริ่มเบนเข็มทิศนำทางไปลงทุนยังประเทศอื่นๆ ที่อยู่รอบๆ ประเทศไทยแทนเสียฉิบ

ประเทศที่นักลงทุนสนใจไปลงทุนมากที่สุดในยุคนี้ คือ เวียดนาม ที่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ค่าแรงงานไม่สูงเกินไปนัก แลมีผู้คนยังขยันขันแข็งด้วยความรู้สึกของประชาชนคนธรรมดา ไม่ใช่แค่เศรษฐศาสตร์ ไม่ใช่แค่วิเคราะห์เจาะลึกอะไร ต้องบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้เวียดนามไม่ได้อยู่ในสายตาของใครหลายๆ คน ใครที่ว่านี่รวมทั้งรัฐบาลบางยุคบางสมัยด้วย แม้จะมีข่าวว่าเวียดนามส่งออกข้าวแข่งหน้าไทยไปแล้ว ก็ยังมีคนออกมาปลอบใจชาวนาไทยว่า ข้าวเวียดนามคุณภาพสู้ของไทยไม่ได้ แม้ปริมาณส่งออกจะสูงกว่า แต่ราคายังตามไทยไม่ทัน

มาถึงพ.ศ. นี้ หรือ พ.ศ. ก่อนหน้านี้อีก 2-3 ปี หลายคนยอมรับว่า เวียดนาม

พัฒนาการผลิตข้าวไปไกลกว่าไทย และก้าวขึ้นมาเป็นประเทศส่งออกข้าวอันดับหนึ่งแทนที่ไทยเรียบร้อยโรงเรียนเวียดนามไปแล้ว

เวียดนามเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าว ที่ใครบอกว่าไม่ดี ไม่มีคุณภาพ เวียดนามพัฒนาพันธุ์ข้าวโดยเน้นที่คุณภาพในระดับ “พรีเมียม” จนมีลักษณะทางกายภาพเหมือนข้าวหอมมะลิของไทย เพียงแต่ว่าไม่มีกลิ่นหอมเท่านั้น นอกจากนี้เวียดนามยังวางระบบการส่งออกที่รัดกุม และสามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้โดยใช้กฎหมาย รวมทั้งความร่วมมือระหว่างเอกชนผู้ส่งออก และความร่วมมือค้าข้าวกับต่างประเทศด้วย

ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา รัฐบาลเวียดนามกำหนดนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท มีระยะเวลาดำเนินงาน 10 ปี จะไปสิ้นสุดในปี 2563 ตามนโยบายดังกล่าวได้มียุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร โดยเน้นไปที่การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประเทศ เสริมสร้างขีดความสามารถในการส่งออก ทั้งนี้การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าวไม่ได้เอาหู หรืออูดี แต่กำหนดบนพื้นฐานความต้องการของเกษตรกร มีการพูดคุยกับเกษตรกรก่อน ว่าเป้าหมายดังกล่าว เกษตรกรช่วยกันทำได้ไหม เกษตรกรช่วยเต็มที่แค่ไหน ส่วนที่เหลือรัฐจะช่วยเหลืออย่างไร ไม่ใช่จะอะก็ให้รัฐช่วยทุกครั้งไปเหมือนบางประเทศ....

เท่านั้นยังไม่พอ รัฐบาลเวียดนามยังมีโครงการสินเชื่อเกษตรกรและโครงการประกันภัยผลผลิต เพื่อช่วยเหลือชาวนาให้ได้รับความคุ้มครองการขาดทุนหากผลผลิตตกต่ำอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ทั้งน้ำท่วม ฝนแล้ง และพายุ โดยบริษัทประกันภัยจะชำระหนี้แทนให้ ทำให้ธนาคารมีความมั่นใจในการปล่อยสินเชื่อให้กับชาวนามากขึ้น ชาวนาเองก็คลายกังวลในเรื่องของการชำระหนี้

เชื่อว่า รัฐบาลเวียดนามพยายามทุกวิถีทางที่จะเป็นป้าดันให้ข้าวเวียดนามผงาดเป็นที่หนึ่งในตลาดโลกให้ได้ และก็ประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ เพราะสามารถเขย่าบัลลังก์แชมป์หลายสมัยของไทยลงไปได้ ไม่ว่าจะเวียดนามเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยแค่ไหน แต่นโยบายเขาทำต่อเนื่อง

ไม่ต้องพูดถึงกาแฟ เพราะเวียดนามเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกกาแฟอันดับหนึ่งในภูมิภาคนี้อยู่แล้ว และมีต้องพูดถึง ยางพาราที่เวียดนามกำลังไต่ระดับการเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกยางพาราขึ้นมาเรื่อยๆ จนทำให้บางประเทศที่มีปัญหาทางพาราอยู่ในขณะนี้พยายามจะเกี่ยวพาราสี่เวียดนามให้ร่วมหลอกลวง ร่วมทุนเป็นหุ้นส่วนยางพาราที่มีการรวมกลุ่มกันอยู่แล้ว 3 ประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย โดยอ้างว่าจะทำให้ราคายางมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น แต่เวียดนามยังไม่คิดถ่วงใจ ขอรอดูทำที่ก่อน เพราะตอนนี้เวียดนามก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับยางพารา แม้จะปริมาณการส่งออกตกลงมาบ้างเล็กน้อย แต่ก็ถือว่าสร้างความเสียหาย เวียดนามยังเดินหน้าขายพื้นที่ปลูกยางพาราต่อไป ที่น่าสนใจคือ เวียดนามมีหน่วยงานที่ควบคุมดูแลการผลิตและการตลาดยางพาราเพียงหน่วยงานเดียว คือ สมาคมยางเวียดนาม (Vietnam Rubber Group-VRG)

การเกษตรของเวียดนาม ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ แบบต้องจับตามอง และอย่ามองเปล่า มองเขาแล้วต้องพัฒนาตัวเราไปด้วย มิเช่นนั้นจะก้าวตามเขาไม่ทัน ไม่ทันก็ไม่ว่าแต่อย่าย้ายอยู่กับที่ก็แล้วกัน.....ไม่ได้ว่าใครนะ แค่รำพึงกับตัวเองเท่านั้น.....

แว่นขยาย

21 สิงหาคม 2558 หน้า 23

ราคายาง				
ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2558				
หน่วย : บาท/กก.				
ราคาขายส่งออก F.O.B. ส่งมอบ				
ชนิด	กันยายน 2558		ตุลาคม 2558	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	52.05	51.80	52.25	52.00
ชั้น 2	51.45	51.20	51.65	51.40
ชั้น 3	50.90	50.65	51.10	50.85
ชั้น 4	50.60	50.35	50.80	50.55
ชั้น 5	50.15	49.90	50.35	50.10
ยางแท่ง				
STR5L	52.50	52.25	52.70	52.45
STR20	46.60	46.35	46.80	46.55
น้ำยางข้น	35.10	34.85	35.30	35.05
(Concentrated Latex 60%)				
ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง				



21 สิงหาคม 2558 หน้า 21

แจกพลเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 ของกระทรวงเกษตรฯ สามารถเบิกจ่ายได้สูงสุดในรอบ 5 ปี กรมพัฒนาที่ดินทำได้ตามเป้าหมายที่สุด

นายเลิศศักดิ์ วีระตระกูลไพฑูริย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติในมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย และมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2558 พบว่าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด ได้รับจัดสรรงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรวม 83,696.61 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 79.38 ของงบประมาณที่ได้รับ โดยเบิกจ่ายรายจ่ายประจำได้ร้อยละ 80.34 ของรายจ่ายประจำ (42,409.59 ล้านบาท) และเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนได้ร้อยละ 78.40 ของรายจ่ายลงทุน (41,287.03 ล้านบาท) และเมื่อเรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย กระทรวงเกษตรฯ อยู่ลำดับที่ 12 จาก 22 กระทรวง และหากเปรียบเทียบการเบิกจ่ายกับปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน ภาพรวมสามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าถึงร้อยละ 10.24 (ปี 2557 ร้อยละ 69.14) รายจ่ายลงทุนสูงกว่าถึงร้อยละ 17.40 (ปี 2557 ร้อยละ 61.00)

อย่างไรก็ตาม หากมองถึงหน่วยงานที่ใช้งบลงทุนสูง คือ กรมชลประทาน และกรมพัฒนาที่ดิน พบว่า สามารถเบิกจ่ายได้สูงสุดในรอบ 5 ปี (ปี 2553-2557) โดยในปี 2558 กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรวม 43,054.76 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 78.75 สูงกว่าปี 2557 ในช่วงเวลาเดียวกันถึงร้อยละ 15.59 และเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน

ร้อยละ 78.33 สูงกว่าปี 2557 ในช่วงเวลาเดียวกันถึงร้อยละ 18.57 ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับจัดสรรงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรวม 5,354.61 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 89.47 สูงกว่าปี 2557 ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ 6.15 และเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนร้อยละ 91.66 สูงกว่าปี 2557 ในช่วงเวลาเดียวกัน ร้อยละ 7.80

สำหรับปีงบประมาณ 2559 รัฐบาลได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว โดยให้หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อม เมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ผ่านการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3 เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อนนี้ผู้กักกันได้เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว ซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ กรมชลประทานและกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งมีงบลงทุนที่สูง ก็ได้เตรียมกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว พร้อมนี้กระทรวงเกษตรฯ ยังได้เตรียมแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2559 ซึ่ง สศก.ได้กำหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดทำแผนบริหารงบประมาณเพื่อปฏิบัติตาม Road Map ของกระทรวงเกษตรฯ และจะมีการจัด work shop ในช่วงเดือนกันยายน 2558 เมื่อเริ่มปีงบประมาณ 2559 ก็จะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันที

21 สิงหาคม 2558 หน้า 6

‘ปรีดียาธร’ทิ้งทวนเก้าอี้ ของบซื้อหนี้เกษตรกร

“ปรีดียาธร” ทิ้งทวนทำงานในรัฐบาล ประชุม คกก.ช่วยเหลือเกษตรกรชงเกษตรกรของบกลาง ครม. 1 หมื่นล้านรับซื้อมูลหนี้เกษตรกรที่อาจ สูญเสียที่ดินหวังธกส.ตั้งวงเงินมารับซื้อหนี้ จากเกษตรกรไปบริหารเพิ่มเติมในอนาคต

ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล อดีตรอง นายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการเป็น ประธานการประชุม คณะกรรมการช่วยเหลือ เกษตรกรและผู้ยากจน เมื่อวันที่ 19 ส.ค.ที่ ผ่านมาว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัปดาห์หน้า

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะ ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการชุดนี้จะ เสนอต่อที่ประชุม ครม.เพื่อพิจารณาขอ จัดสรรงบกลางรายการสำรองจ่าย กรณีฉุกเฉินและจำเป็นวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้ซื้อหนี้เกษตรกรที่กู้ยืมเงินนอกระบบ ที่ได้นำที่ทำกินไปจำนองเป็นหลักประกันใน การกู้ยืมนอกระบบดังกล่าว จนอาจสูญเสีย ที่ดินทำกิน ซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้นพบว่ามี เกษตรกรกู้หนี้ยืมเงินนอกระบบประมาณ 9 หมื่นราย มีมูลหนี้ประมาณ 2 หมื่นล้านบาท

สำหรับข้อมูลหนี้สินของเกษตรกรพบว่าปัจจุบันเกษตรกรที่มีหนี้สิน 1.6 ล้านราย เป็น หนี้ที่อยู่ในระบบ 1.4 ล้านราย เป็นหนี้นอก ระบบ 2 แสนราย และมีปัญหากำลังจะสูญ

เสียที่ทำกิน 9 หมื่นราย โดยมีส่วนที่ ธกส. ซื้อหนี้ออกไปแล้ว 3 หมื่นราย ยังมีส่วนที่ เหลือต้องดำเนินการให้เสร็จใน 1-2 เดือนนี้ อีก 6 หมื่นราย

“นายกฯ อยากให้เร่งแก้ปัญหาหนี้ เกษตรกรในและนอกระบบทั้งหมด โดยที่ ผ่านมามีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร(ธกส.)และกองทุน เจริญซื้อหนี้ ได้ไปแล้ว 3 หมื่นราย แต่ยังมีเหลืออีก ดังนั้นต้องเจรจาขอซื้อหนี้ให้เสร็จภายใน 1-2 เดือน โดยการเสนอตั้งงบเพียง 1 หมื่นล้าน บาทนั้น เนื่องจากอีกครั้งหนึ่งจะมี ธกส.ตั้ง งบมาเข้าไปเจรจาและซื้อหนี้ หลังจากซื้อ หนี้แล้วจะนำหลักประกันมาไว้ที่กองทุน และธกส.จากนั้นจะยึดระยะเวลาการดำเนินการ ให้เกษตรกรต่อไป”ม.ร.ว.ปรีดียาธรกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเป็นประธาน ในที่ประชุมครั้งนี้ ถือเป็นปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ ครั้งสุดท้ายในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ของ ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล ก่อนที่ ครม. ชุดใหม่จะได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ซึ่งม.ร.ว.ปรีดียาธร ต้อง พ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีด้าน เศรษฐกิจและไม่อยู่ในตำแหน่งใดๆ ของ รัฐบาล โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เข้ามาทำหน้าที่แทน



21 สิงหาคม 2558 หน้า 13

ดัน‘พะเยาโมเดล’ต้นแบบ แก้ปัญหาถือครองที่ดินเขตปฏิรูป

นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขานุการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า จากความสำเร็จระดับหนึ่งในการใช้แนวทางการแก้ปัญหาที่เรียกว่า “พะเยาโมเดล” เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสิทธิที่ดินทำกิน และเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา อย่างไม่ถูกระเบียบที่ออกโดยอาศัยอำนาจคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 อีกทั้งแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวเคยได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วว่า เป็นแนวทางที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตปฏิรูปที่ดินได้ดี ดังนั้นจึงมีแนวคิดนำแนวทาง “พะเยาโมเดล” ไปปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตปฏิรูปที่ดินแห่งอื่นๆ ด้วย เช่น เขตปฏิรูปที่ดินด้านสังขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีตึกแถว อาคารพาณิชย์เกิดขึ้นในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อรองรับกับการพัฒนาเป็นด้านการค้า

สำหรับแนวทางในการแก้ปัญหาตาม

แบบของพะเยาโมเดล มีอยู่ 3 ขั้นตอน 1) การตรวจสอบสิทธิการถือครองที่ดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินใหม่ทั้งหมดในบริเวณที่เกิดปัญหา จากนั้นจึงมีการดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด คือการส่งเพิกถอน และส่งสันสิทธิในที่ดินสำหรับรายที่มีการทำผิดระเบียบ 2) การกำหนดขอบเขตพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อจำกัดพื้นที่ที่สามารถให้ใช้ประกอบกิจการอื่นๆ ได้นอกเหนือจากการเกษตร ในของเขตที่กำหนด และคุ้มครองพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการประกอบเกษตรกรรมเอาไว้ 3) การจัดที่ดินและการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน สำหรับเกษตรกรที่มีสิทธิถืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ตามกระบวนการจัดที่ดินของ ส.ป.ก. ส่วนกิจการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการเกษตรกรรม ให้มายื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยทำเป็นสัญญาเช่าที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ โดยจัดเก็บ ค่าเช่าในอัตราร้อยละ 3 ของราคาประเมินกรรมสิทธิ์ สำหรับกิจการที่เป็นบริการสาธารณะและสาธารณูปการให้หน่วยงานมาขอเข้าทำประโยชน์ได้โดยไม่เสียค่าเช่า